

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 14
 (e-Government Executive Program : e-GEP#14)
 โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (ทีดีจีเอ)
 ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2568

ปรับปรุงเมื่อ: 18/10/67

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง	หน่วยงานต้นสังกัด	สังกัดกระทรวง
1	นายเกรียงศักดิ์ มหิวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	กระทรวงการคลัง
2	นางสาวเกษร จำปา	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่	กรมแผนที่ดิน	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3	นายครองศักดิ์ สงรักษา	รองอธิบดี	กรมส่งเสริมการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4	พลโทจักรพงษ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ	เจ้ากรมยุทธการทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย	กระทรวงกลาโหม
5	นายจิตตภา ชาติวาท	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	กระทรวงพลังงาน
6	นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร	รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ บริหารการจัดเก็บภาษี)	กรมสรรพสามิต	กระทรวงการคลัง
7	นางจิตติมา ศรีจันทราพันธุ์	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้	สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	สำนักนายกรัฐมนตรี
8	นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย	รองอธิบดี	กรมการค้าต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์
9	นางสาวทิวาพร ผาสุข	รองอธิบดี	กรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง
10	นายธเนศ ดิษฐปัญญา	ผู้อำนวยการกองพัฒนาการบริหารจัดการน้ำและ การมีส่วนร่วม	กรมชลประทาน	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11	นายธาดา ชพานนท์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง
12	นางธราพร สิงห์พันธุ์ มหิตธาพองกุล	ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ (รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมิน ราคาอสังหาริมทรัพย์)	กรมธนารักษ์	กระทรวงการคลัง

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง	หน่วยงานต้นสังกัด	สังกัดกระทรวง
13	พันเอกบุญกิตต์ วิวัฒน์อนันต์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนกิจการพลเรือน	กรมกิจการพลเรือนทหารบก	กระทรวงกลาโหม
14	นายพงษ์ศักดิ์ เตียวิไล	ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9	การประปาส่วนภูมิภาค	กระทรวงมหาดไทย
15	นายพรวิช ศิลาอ่อน	รองอธิบดี	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์
16	นายพลัฐ หิรัญศิริสมบัติ	ผู้ตรวจราชการกรม	กรมบังคับคดี	กระทรวงยุติธรรม
17	นางสาววิญญู กำเนิดหล่ม	ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง
18	นายเมธี วงศ์เสนา	ผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี	กระทรวงสาธารณสุข
19	นายวรชล ถาวรพงษ์	รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ	สำนักเทศกิจ	กรุงเทพมหานคร
20	นายวรพจน์ ประสานพานิช	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	สำนักงานกฤษฎีกา
21	นายวุฒิตัตต์ ต้นติเวสส	รองอธิบดี	กรมธุรกิจพลังงาน	กระทรวงพลังงาน
22	นางสาวศิริจันทร์พร เตียวตระกูล	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
23	นางศิริลักษณ์ มีมาก	รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
24	นายศิริสุข ยืนหาญ	รองเลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กระทรวงยุติธรรม
25	นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์	รองเลขาธิการ	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	รัฐสภา
26	นายสมเกียรติ วัฒนาประเสริฐ	ผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	กระทรวงการคลัง
27	นายสามารถ น้อยวัน	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	กระทรวงอุตสาหกรรม
28	นางสาวสุนทรียา ทวีชาประสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์	กรมศุลกากร	กระทรวงการคลัง